

คู่มือออนไลน์

(1 ธันวาคม 2561)

โดย ชรรมาธิปติ

ดวงชะตาที่ไม่คาดฝัน แต่มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

สวัสดิ์ศรีรับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของ คุณสุพจน์ เกิดวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2509 เวลา 08.00 น. กรุงเทพฯ เพศชาย

คุณสุพจน์ ถ้ามามาแบบเหวี่ยงแห 4 ข้อ เหมือนไม่ค่อยจริงจังกับเรื่องที่กำลังถามเท่าไรนัก คุณสุพจน์ เขียนมาว่า “ขอถาม 4 เรื่อง สุขภาพ ชีวิตคู่ การงาน การเงิน”

คุณถามเรื่อง สุขภาพ ชีวิตคู่ การงาน การเงิน ล้วนแล้วแต่เป็นแกนหลักของชีวิต เป็นแกนหลักของดวงชะตา และแกนหลักเหล่านี้จะเป็นตัวชี้นำดวงชะตาไปตลอด

จุดอ่อนของดวงชะตาของคุณก็คือ มีบาปเคราะห์คือ ดาวเสาร์(๗)ตรึงอยู่ แม้จะไม่ส่งผลกระทบจนกระทั่งชีวิตมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุก็ตาม แต่ก็สร้างความวุ่นวายในดวงชะตาพอสมควรทีเดียว

ชีวิตของคุณจึงต้องต่อสู้มาก มีอุปสรรคมากกว่าคนอื่น คนใกล้ชิดก็อาจจะไม่ค่อยช่วยเหลือนัก หรือเพื่อนที่จะคอยช่วยเหลือก็หาไม่ค่อยเจอแน่นอนไม่ค่อยได้

คุณเป็นคนค่อนข้างจะเครียด คิดมาก มีโลกส่วนตัวสูง ขี้น้อยใจ คิดเล็กคิดน้อย และ อาจจะเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นด้วย แต่ยังมีสติไม่คิดแค้นนานนัก

ด้วยเหตุนี้ เรื่องคู่ของคุณแม้ว่าจะเข้มแข็งอย่าพอสมควร แต่ก็เกินไปแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย คุณน่าจะเคยแต่งงานมีภรรยาเป็นตัวเป็นตน แต่ก็เป็นที่ไม่ค่อยมีความสุขนัก ลุ่มๆดอนๆ หรืออาจจะถึงขั้นหย่าร้างกันภายหลังก็ได้

เรื่องการเงินของคุณ แม้ว่าจะมีรายได้เข้ามา แต่ก็มักจะมีช่องทางที่จะไหลออกเรื่อยๆ เรียกว่าการเงินไม่แน่นอน ออกไปในทางวูบวาบ เดี่ยวดีเดี๋ยวร้าย เดี่ยวมีเดี๋ยวไม่มีอะไรทำนองนี้

แต่คงจะไม่ถึงกับสิ้นไร้ไม้ตอก หรืออึดอัดขัดสน

แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ความเสียหายแบบไม่คาดคิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่ต่อเนื่องมาจากเอกสารสัญญา ดังนั้น จึงไม่ควรที่จะค้ำประกันเงินกู้ให้แก่ใคร ไม่ควรเล่นแชร์ หรือ ให้ใครยืมเงินโดยเด็ดขาด

การทำงานของ คุณ ซึ่งผมคาดว่า น่าจะเป็นงานที่เกี่ยวกับเอกสาร งานสื่อสาร งานสอน เช่น ครู หรือ ผู้ให้การอบรม หรือ อาจจะเป็นนายความ หรือ อาชีพเซลล์แมน เป็นงานที่ไม่ค่อยจะมั่นคงนัก มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ วูบวาบพอกๆกับเรื่องการเงิน

นอกจากนี้ การงานก็ยังมีเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ทำให้ต้องเดินทาง ไม่ค่อยจะได้กลับบ้านเท่าไรนัก

เรื่องสุขภาพของคุณก็ปานกลาง ไม่มีอะไรน่าห่วง เพียงแต่ให้ระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมาก โรคที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศ

เนื่องจากคุณถามมากว้างมาก ผมจึงสามารถตอบคุณได้เพียงเท่านี้

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ สุพจน์ ช่วยตักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด** **เพศ** **พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือนพร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipty@gmail.com หรือ โทร 088 578 6666 แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

ขณะนี้ ผมไม่มีคิวพยากรณ์เหลือตกค้างอยู่เลย หากท่านผู้อ่านสนใจจะให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็รีบส่งเข้ามานะ ผมจะพยากรณ์ให้ในสัปดาห์ถัดไปครับ

ท่านที่สนใจจะย้อนไปอ่านคอลัมน์ “ดูดวงออนไลน์” ที่อัปเดตเมื่อหลายปี หรือ หลายเดือนที่แล้ว สามารถตามไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.whiteelephanttravel.co.th แล้วไปที่ Blog และ “ดูดวงออนไลน์” ครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ชอกซอนทะเลนอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ
ครับ

